



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑ กระทู้ถามสดเรื่อง เหตุการณ์ทหารยิงผู้บริสุทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมา และมาตรการรับมือ โดย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ทหารยิงผู้บริสุทธิ์ที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีประชาชนเสียชีวิต ๓๐ ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน ๕๘ คน ถือว่าเป็นการสูญเสียที่สุดในประเทศไทย ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คนไทยทั้งประเทศต่างเศร้าสลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช้เวลาถึง ๑๗ ชั่วโมงเศษ สาเหตุเนื่องมาจากคนร้ายมีอาวุธสงคราม และมีความชำนาญอย่างยิ่งในการใช้อาวุธสงคราม นอกจากนั้น ยังเป็นการหละหลวมของกองทัพที่ปล่อยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น จึงทำให้เหตุการณ์บานปลาย ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ภาคราชการไม่มีการแจ้งเตือนภัยเหตุการณ์อันร้ายแรงนี้ให้กับประชาชนทราบแต่อย่างใด วันที่เกิดเหตุการณ์ประชาชนต้องทราบข่าวทาง Line Facebook และทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ รวมถึงเส้นทางต่าง ๆ ที่ประชาชนต้องหลีกเลี่ยง ไม่มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจขึ้นมา ไม่มีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องปฏิรูปกองทัพ เหตุใดรัฐบาลจึงไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีความรุนแรง และมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีความขัดแย้งระหว่างเจ้านายกับลูกน้องซึ่งมีความเหลื่อมล้ำในการบริหารจัดการที่ดินของกองทัพ

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ตอบกระทู้ถาม โดยขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ตลอดจนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ขอให้ใช้ชีวิตเป็นปกติโดยเร็ว และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตลอดจนได้รับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจะมีพิธีประกอบพระราชทานเพลิงศพระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามภูมิลำเนาของแต่ละท่านพร้อมกันนี้ ทรงรับสั่งให้รัฐบาลดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน และเจ้าหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ รวมทั้งพสกนิกรคนไทยทุกคน สำหรับประเด็นความขัดแย้งระหว่างเจ้านายกับลูกน้องที่มีความเหลื่อมล้ำในการบริหารที่ดินของกองทัพนั้น ขอชี้แจงว่า ภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว ได้ตั้งกรรมการสอบสวนทั้งหมด ส่วนผู้ใดมีความผิดจะต้องดำเนินการ ส่วนระบบรักษาความปลอดภัยคลังอาวุธนั้น มีการจัดเวรยาม ๒๔ ชั่วโมง แต่ผู้ก่อเหตุเป็นกำลังพลและเคยเป็นกองรักษาการณ์ ดังนั้น จึงสามารถรู้ข้อมูลทุกอย่าง และมีทักษะในการใช้อาวุธค่อนข้างสูง

๑.๑.๒ กระหู่ถามสดเรื่อง การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยนายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ สมามชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระหู่ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ซึ่งมีคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่ประชาชนผู้บริสุทธิ์ทุกคนที่อยู่ตรงหน้า ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง ๓๐ ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๕๘ คน จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความสูญเสียผู้ที่กำลังเติบโตมาเป็นอนาคตของชาติ บุคลากรผู้เป็นกำลังสำคัญของประเทศ และเสาหลักผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว และในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ก็ได้ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความหวาดกลัว และความสะเทือนใจให้กับประชาชนที่อาศัยในจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนทั้งประเทศ แต่กลับมีผู้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียในลักษณะลอกเลียนแบบพฤติกรรมของคนร้ายหลายครั้งจนสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนทั้งประเทศ จึงต้องการสอบถามถึงมาตรการการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว การเยียวยาครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิต และการป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ตอบกระหู่ถามสำหรับมาตรการการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บ และการเยียวยาครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไว้เป็นคนใช้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยเช่นกัน โดยในส่วนของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมเป็นอย่างดี รวมทั้งเรื่องธุรกิจและมาตรการเยียวยาในภาครวมทั้งหมด โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ให้ตั้งคณะกรรมการติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมีการพิจารณาออกเหนือจากสิทธิที่พึงได้รับตามกฎหมายอยู่แล้ว จากระเบียบของกรมบัญชีกลาง ระเบียบของกระทรวงการคลัง จะมีเงินชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบซึ่งเป็นข้าราชการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนสิทธิภายใต้การดูแลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้ หากผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นลูกจ้างหรือแรงงานจะได้รับเงินชดเชยจากสำนักงานประกันสังคมตามสิทธิที่ได้รับแตกต่างกันในแต่ละกรณี และระยะเวลาการจ้างงาน ขณะเดียวกันหน่วยงานอื่น ๆ ก็เตรียมพร้อมมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม อาทิ ทุนการศึกษา การจ้างงาน การเยียวยา การดูแลสภาพจิตใจให้กับผู้ที่บาดเจ็บและครอบครัวผู้ที่เสียชีวิต และการจัดกิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่สูญเสีย รวมทั้งมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ในส่วนของกองทัพบกได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือทหารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษ สำหรับมาตรการการป้องกันนั้น ทางกองทัพบกจะต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต ในส่วนของรัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ติดตามผู้ที่มีพฤติกรรมลอกเลียนแบบคนร้ายในโซเชียลมีเดียอย่างใกล้ชิด และมีการจับกุมตามกฎหมาย ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และการสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับสังคมเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันเหตุการณ์รุนแรงได้

๑.๑.๓ กระทู้ถามสดเรื่อง การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและการรับมือสถานการณ์ในอนาคต โดย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

สืบเนื่องมาจากปมความขัดแย้งมาจากที่ดินราชพัสดุ ๑๒.๕ ล้านไร่ กองทัพครอบครอง ๗.๕ ล้านไร่ ซึ่งเมื่อปี ๒๕๕๙ กรมธนารักษ์ได้สำรวจแล้ว พบว่ากองทัพใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ รวมทั้งหลายส่วนนำไปใช้จัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจและไม่นำส่งเงินให้กับแผ่นดิน และยังได้เอาที่ดินราชพัสดุนำมาจัดสรรให้กับข้าราชการทหารชั้นผู้น้อย โดยมีข้อมูลตามที่ปรากฏเป็นข่าวคือ นำเอาเงินส่วนต่างจากการกู้เงินสวัสดิการ และทำให้เงินส่วนต่างเป็นปมแห่งความขัดแย้ง โดยผู้ก่อเหตุพยายามทวงถามจากผู้บังคับบัญชาโดยตลอด กระบวนการร้องทุกข์ที่เกิดกับทหารในกองทัพ ทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมมาโดยตลอด เหตุใดรัฐบาลไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อระงับความรุนแรงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งที่สาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างเจ้านายและลูกน้องในกองทัพ รวมทั้งความบกพร่องในการดูแลอาวุธ ถ้าเป็นต่างประเทศจะมีการลาออกแล้ว

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ตอบกระทู้ถามสาเหตุที่ไม่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานสถานการณ์มาโดยตลอด และหารือหลายฝ่ายว่าควรประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือไม่ และเตรียมกำลังสำหรับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่หากประกาศออกมาอาจทำให้สถานการณ์บานปลายขยายวงกว้าง อีกทั้ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่มีการวางแผนให้ประชาชนปลอดภัยมากที่สุดและสุดท้ายสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ได้เด็ดขาดในเวลาต่อมา สำหรับโครงการที่มีปัญหาไม่เกี่ยวกับโครงการเช่าที่ราชพัสดุของกองทัพ แต่โครงการที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ราชพัสดุ เป็นโครงการภายนอกที่คนร้ายไปกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ของกองทัพบกตามระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อนำเงินไปสร้างบ้าน ซึ่งกรณีนี้คนร้ายได้กู้เงินและไปตกลงสร้างบ้านกับคู่กรณี จนเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ทางกองทัพได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า การเยียวยาประชาชนที่ประสบเหตุจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือภายใน ๗-๑๐ วัน โดยจะจ่ายให้กับผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบ

๑.๒ กระทั่งถามทั่วไป

๑.๒.๑ กระทั่งถามเรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดย นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกแนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๖ (๒) ว ๓๔ โดยมีการกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ต้องส่งหลักสูตรให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การรับทราบ และให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใหม่ก็ดี หลักสูตรฉบับปรับปรุงที่เป็นการปรับปรุงในสาระสำคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสำคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษาก็ดี หลักสูตรปรับปรุงที่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก็ดี ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวถูกกำหนดให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งการกำหนดแนวทางเช่นนั้น ส่งผลกระทบให้การออกหลักสูตรใหม่และการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเกิดความล่าช้าโดยใช้เหตุ ไม่ทันสมัย และไม่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มีอยู่เดิมนั้น มีการปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม และความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ อย่างไร และมีแนวทางแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาอย่างไร

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตอบกระทู้ถามว่า การขับเคลื่อนประเทศไปสู่ศตวรรษที่ ๒๑ นั้น สิ่งที่สำคัญคือเรื่องของทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยจึงเป็นด่านหน้าของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ จึงจำเป็นจะต้องมีการยกเครื่องมหาวิทยาลัยครั้งใหญ่โดยมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐,๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมหาวิทยาลัยจะต้องตอบโจทย์เรื่องพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก และต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ

๑. เน้นแข่งขันด้านองค์ความรู้ที่ล้ำหน้าในระดับโลก
๒. เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และอุตสาหกรรมต่าง ๆ
๓. เน้นการพัฒนาในเชิงพื้นที่และท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วก็นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้นทิศทางของมหาลัยในอนาคตจะมี ๒ รูปแบบ คือ

๑. Degree Program (หลักสูตรที่มีปริญญาบัตรรับรอง)

๒. Non-degree Program (หลักสูตรระยะสั้นที่สามารถนำไปพัฒนาการทำงานหรือเพิ่มพูนความรู้) พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยจะต้องถูกปลดล็อก ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับประเด็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) นั้น ปัจจุบันกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการ มคอ. ๓ - ๗ เพื่อเป็นการลดความยุ่งยากให้กับมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องมาติดต่อกับกระทรวงฯ ส่วน มคอ. ๒ ทางกระทรวงฯ กำลังเร่งให้มีการทำงานที่เร็วขึ้น และ มคอ. ๑ ประเด็นเรื่องวิชาชีพต่าง ๆ อยู่ในขั้นตอนการหารือในบางวิชาชีพ ส่วนในประเด็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรต่าง ๆ คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพิ่งจะอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และจะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมีการปรับให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น โดยให้อำนาจอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ และการควบคุมคุณภาพของหลักสูตรต้องตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน รวมทั้งมีความรวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนได้ อีกทั้งยังสามารถรักษาคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ นอกจากนี้ มาตรการปลดล็อกกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย ทางกระทรวงได้ประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ขอรบผลการทำงานเงินกู้ส่วนที่ขาดดุลจำนวน ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท และการจัดการงบประมาณในส่วนดังกล่าว โดย พลตำรวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และสภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวาระที่สามไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ด้วยงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินจำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นการดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล โดยกำหนดรายได้สุทธิจำนวน ๒,๗๓๑,๐๐๐ ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตามกฎหมายแล้ว รัฐบาลจะนำเงินงบประมาณที่เสนอในส่วนของเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท มาใช้ด้วยวิธีใดบ้าง หากรัฐบาลจะนำเงินกู้จำนวนดังกล่าวมาใช้จ่ายในหน่วยรับงบประมาณใด เพื่อสร้างผลผลิตหรือโครงการใดที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๒ ซึ่งในปัจจุบันนี้ รัฐบาลได้เป็นหนี้เงินกู้ในภาพรวมของประเทศจำนวนเท่าใด

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามว่า เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย รัฐบาลจะนำเงินงบประมาณที่เสนอในส่วนของเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จำนวน ๔๖๙,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยการกู้เงินโดยวิธีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อขายให้แก่สถาบันการเงิน และกองทุนต่าง ๆ อาทิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนประกันชีวิต ตลอดจนธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ซึ่งสำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการดังกล่าวด้วย ๔ เครื่องมือ ดังนี้

๑. การออกพันธบัตรรัฐบาล เพื่อขายให้แก่สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๑.๕ - ๓.๕

๒. การออกพันธบัตรออมทรัพย์ เป็นการออกพันธบัตรรายย่อยขายให้กับประชาชน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๑.๗ - ๔.๕

๓. ตัวสัญญาใช้เงิน สำหรับกู้เงินระยะสั้นอายุไม่เกิน ๑ ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ ๑.๓ - ๒.๑

๔. สัญญากู้เงินระยะยาว โดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะจะดำเนินการตาม ความต้องการและตามช่วงเวลาที่สำคัญงบประมาณกำหนด ซึ่งสำนักงบประมาณจะทำหน้าที่ในการจัดสรร งบประมาณไปยังหน่วยรับงบประมาณตามภารกิจต่าง ๆ เพื่อทำประโยชน์ให้กับประเทศต่อไป ทั้งนี้ ในปัจจุบัน รัฐบาลมีเงินกู้รวม จำนวน ๔.๑๙ ล้านล้านบาท และเงินกู้รวมทั้งสิ้น (รวมรัฐวิสาหกิจและเงินกู้อื่น ๆ) จำนวน ๖.๙ ล้านล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๐ โดยกฎหมายได้กำหนดกรอบเพดานในการกู้เงินไว้ไม่เกิน ร้อยละ ๖๐ จึงถือว่ามีความปลอดภัยสูง โดยในส่วนของภาระหนี้หนี้ นั้น ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้รัฐบาลจัดสรรเงินมาชำระเงินกู้ปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒.๕ ของเงิน งบประมาณ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น รัฐบาลได้ตั้งเกณฑ์การชำระเงินกู้ไว้ถึงร้อยละ ๒.๘ เป็นจำนวนเงิน ๘๙,๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมให้เกษตรกรในภาคเหนือปลูกบุกเพื่อเป็นสินค้า ทางการเกษตร โดย นายมานพ ศิริภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประธานในที่ประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดภารกิจสำคัญจึงขอเลื่อนไปตอบในครั้งถัดไป

๑.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ

๑.๓.๑ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาการเข้าซื้อกิจการมหาวิทยาลัยเอกชน ของไทย โดย ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่สอง วันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยมี นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๒ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การวางแผนช่วยเหลือชาวนาที่ขาดแคลนน้ำ ปลูกข้าวในอีก ๒ เดือนข้างหน้า สำหรับพื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ดบางยี่หน จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง มาตรฐานอาหารฮาลาล โดย นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๔ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง ๒๒ จังหวัด โดย นายพรเทพ วิสุทธิวัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถูกรัฐมนตรี เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๕ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การขยายทางเข้าทางลอดอุโมงค์เป็น ๔ ช่อง การจราจร บริเวณทางเข้าออกถนนมิตรภาพ ซอยเทศบาล ๙ เทศบาลเมืองปากช่อง โดย นายศิริสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

๑.๓.๖ กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง โครงการก่อสร้างรถไฟทางสายคู่ กรุงเทพมหานคร - ปาดังเบซาร์ โดย นายณริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

จากนั้น ประธานในที่ประชุมฯ แจ้งว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเหตุให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก และได้รับบาดเจ็บหลายคนเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ และไม่เคยปรากฏมาก่อน เพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เสียชีวิต ขอเชิญสมาชิกยืนไว้อาลัย ๑ นาที

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ขออนุญาตที่ประชุมนำวาระที่ ๗ เรื่องวาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องการจัดสรรมาธิการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง รวมทั้งกรรมการขอขยายเวลาพิจารณาศึกษา ดังนี้

๗.๑ ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง (พันตำรวจโท ไหวพจน์ อารมณ์รัตน์)

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีหนังสือ แจ้งว่า ขอให้ตั้งกรรมการวิสามัญ แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากความเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พันตำรวจโท ไหวพจน์ อารมณ์รัตน์ สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๑ (๑๓) ตำแหน่งที่ว่างนี้ เป็นกรรมาธิการในสัดส่วนพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งนางสาวพัชรินทร์ ชำศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ ขอเสนอให้ ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคพลังประชารัฐ เป็นกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง

๗.๒ ตั้งกรรมการสามัญในคณะกรรมการการสวัสดิการสังคม แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๒ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายเกษม อุประ และนางสาวจิตภัสร์ ตัน กฤดากร)

ประธานคณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่า ขอให้ตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากนายเกษม อุประ และนางสาวจิตภัสร์ ตัน กฤดากร ได้ขอลาออกจากกรรมการ จึงเป็นอันพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๘ (๓) ตำแหน่งที่ว่างนี้เป็นกรรมการในตำแหน่งสัดส่วนพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งนายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ขอเสนอให้ นายพีระวิทย์ เรืองลือดลภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักธรรม เป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างสำหรับสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า กรณีนางสาวจิตภัสร์ ตัน กฤดากร ได้ขอลาออก คณะกรรมการการสวัสดิการสังคม แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบกับสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ได้ลดลง ๑ ตำแหน่ง จึงให้นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้เสนอไปแล้ว จากนั้น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้แจ้งต่อประธานที่ประชุมฯ ว่า สำหรับสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย ขอเลื่อนไปในสัปดาห์หน้า

๗.๓ ตั้งกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการลอบประทุษร้ายประชาชน แทนตำแหน่งที่ว่างลง ๑ ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายนพดล ปัทมะ)

เนื่องจากนายนพดล ปัทมะ ได้ขอลาออกจากกรรมการ จึงเป็นอันพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๘ (๓) ตำแหน่งที่ว่างนี้เป็นกรรมการในตำแหน่งสัดส่วนพรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ได้แจ้งต่อประธานที่ประชุมฯ ว่า สำหรับสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย ขอเลื่อนไปในสัปดาห์หน้า

๗.๔ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาแล้วพบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศมีจำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน คณะกรรมการจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อให้การพิจารณามีความรอบคอบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเราและการล่วงละเมิดทางเพศ

๗.๕ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เนื่องจากยังมีข้อมูล ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่คณะกรรมการจะต้องทำการพิจารณาศึกษา และเพื่อให้การพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วน

๗.๖ คณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยชนและลอบประทุษร้ายประชาชน

ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่า ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก ๖๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เนื่องจากมีข้อมูลที่จะพิจารณาศึกษาเป็นจำนวนมากและจะต้องพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งประธานคณะกรรมการได้เสนอเรื่องมาเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงไม่สามารถบรรจุในวาระนี้ได้ทัน

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้นสมาชิกฯ ได้ขอหารือเพื่อให้นำญัตติด่วนขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕๔ (๑)

ที่ประชุมรับรอง

ญัตติด่วน

๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามการกำหนดบังคับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กรณีให้สภาผู้แทนราษฎรดำเนินการให้ถูกต้องในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๓ เฉพาะวาระที่ ๒ วาระที่ ๓ และข้อสังเกตของกรรมาธิการ พร้อมทั้งส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ที่แก้ไขถูกต้องแล้วให้สมาชิกวุฒิสภาพิจารณาต่อไป นายชลน่าน ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ หลังจากสมาชิกฯ ผู้เสนอญัตติได้เสนอญัตติเรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ โดยสนับสนุนญัตติด่วน เนื่องจาก สภาผู้แทนราษฎรมีสื่อธิโดยชอบธรรมในการพิจารณาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อหาแนวทางการดำเนินการต่อไปตามอำนาจของสถาบันนิติบัญญัติ โดยมิได้เป็นการล่วงละเมิดอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีอำนาจของสถาบันตุลาการแต่อย่างใด และทั้งสองสถาบันต่างมีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกัน การยื่นคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ว่ามีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระบวนการตราไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคสาม ระบุว่ากระบวนการตรากฎหมายที่ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะทำให้กฎหมายนั้นตกไปทั้งฉบับ แต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับวินิจฉัยว่าไม่กระทบต่อเนื้อหาสำคัญจึงไม่เป็นโมฆะ อย่างไรก็ตามสมาชิกฯ ที่ไม่สนับสนุนญัตติด่วน เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๑ วรรคท้าย ระบุว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาลองค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ สภาผู้แทนราษฎรจึงต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมมีมติให้เสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาส่งความเห็นดังกล่าวของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตามข้อกำหนดของศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช

๒๕๖๒ ข้อ ๔๔ และ ๔๕ ต่อไป จากนั้นประธานที่ประชุม ได้อนุญาตให้นำเรื่องทำนองเดียวกันขึ้นมาพิจารณา ในคราวเดียวกันจำนวน ๔ เรื่อง

๒. ผู้ตติต่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีเหตุการณ์ที่จังหวัด นครราชสีมา โดย นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา เป็นผู้เสนอ

๓. ผู้ตติต่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษากรณีเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัด นครราชสีมาเพื่อหาแนวทาง และมาตรการดูแลควบคุมการเผชิญเหตุ การเยียวยา พิ้นฟู และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต พร้อมทั้งส่งข้อเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป โดย นายโกศล ปัทมะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคเพื่อไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ

๔. ผู้ตติต่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาควบคุมป้องกันเหตุการณ์ การใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบอย่างเป็นระบบ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ

๕. ผู้ตติต่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการถอดบทเรียนกรณีการเกิด เหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ และคณะ เป็นผู้เสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายเพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มูลเหตุและ ปมขัดแย้งการก่อเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องความขัดแย้งในปมที่ราชพัสดุ ซึ่งนำไปจัดสรรขาย โดยผู้ขาย เป็นผู้บังคับบัญชา ทำให้มีนายทหารชั้นผู้น้อยได้รับผลกระทบ มีการกดขี่ข่มเหง นอกจากนี้ เหตุจากที่เกิดขึ้น ในครั้งนี้ได้มาตรการป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบไว้หรือไม่ เพราะมีหลายคนในโลกโซเชียลไปข่มขู่จะก่อเหตุ ในลักษณะเดียวกันตามสถานที่ต่างๆ จนสร้างความหวาดผวแก่ประชาชน แต่เหตุการณ์นี้ภาครัฐมีการเสนอ ข่าวที่ล่าช้า และภาครัฐจะมีจะต้องเร่งรีบดำเนินการเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วต่อไป

เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมเวลา ๒๑.๑๕ นาฬิกา

ปิดประชุมเวลา ๒๑.๑๕ นาฬิกา
